

การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์

นำเสนอเมื่อ : 1 ก.พ. 2559

สถานี ก.ค.ศ.

การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์

สวัสดิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จากที่ได้มีการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ซึ่งมีพลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 ซึ่ง ก.ค.ศ. ให้การรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 281 รางวัล (ทุกส่วนราชการ) เพื่อนำไปใช้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน โดยกำหนดให้ยื่นคำขอ พร้อมแบบรายงานและขอเสนอในการพัฒนางานต่อผู้บังคับบัญชา ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2559 ผู้เสนอขอรับการประเมินต้องมีผลงานดีเด่น ที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดคือ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2 รางวัล/เรื่อง และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 3 รางวัล/เรื่อง ต้องเป็นผลงาน ดีเด่นฯ ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 – 30 เมษายน 2559 (3 ปี) และผลงานดีเด่นต้องตรงหรือสอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการต้องพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติในเบื้องต้นก่อน แล้วจึงเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 กรณีผู้ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ให้เสนอรายชื่อถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผู้มีคุณสมบัติที่จะขอรับการประเมินต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจากการมีวินัย การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ความรักและศรัทธา ในวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจาก ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน/ความสามารถในการการบริหารจัดการสถานศึกษา/ ความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา/ ความสามารถในการนิเทศการศึกษา และการพัฒนาตนเอง

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและจัดการสถานศึกษา/
ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษา/ ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา

ส่วนที่ 2

 ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ส่วนที่ 3

 ผลงานทางวิชาการ ผลงานพัฒนางานตามข้อตกลง

ซึ่งการพัฒนาตามข้อตกลงจะต้องต่อยอดจากผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

**สำหรับรายชื่อรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง สำนักงาน ก.ค.ศ.
จะมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.**

หวังว่าหลายท่านคงได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับความก้าวหน้าในวิชาชีพตามที่รอคอยต่อจากนี้ก็ขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้พร้อมเพื่อยื่นขอรับการประเมินตามกำหนดการข้างต้นและขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : [หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559](#)